



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๑๖๓๒.๑.๐๕/๘๖๙

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมากระหว่าง
อนุมัติเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเกาะเต่า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ(Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <http://www.ktho.go.th/index.htm> ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาววาสนีย์ โชติพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายอาทิตย์ คำจันทร์)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเกาะเต่า
ตามประกาศโรงพยาบาลเกาะเต่า
เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเกาะเต่า	
<p>ชื่อกลุ่มงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัน/เดือน/ปี: ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Linkภายนอก: http://www.ktho.go.th/index.htm หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาววาสิณี โชติพันธ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายอาทิตย์ คำจันทร์) นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายณัฐติ อุปานนท์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	